

ไดอารี่

30/4/2017 - 1/5/2017

วันนี้เดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ สุวรรณภูมิ ไปก่อนเวลาที่กำหนดไว้ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นประมาณ 6 โมงก็เช็คอินและเข้าไปรอขึ้นเครื่องบินใน gate นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางออกนอกประเทศรู้สึกตื่นเต้นมาก หลังจากที่ได้ขึ้นมานบนเครื่องก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลย เครื่องก็ลำใหญ่กว่าที่เคยมานั่งมาก่อน เดินทางไปญี่ปุ่นใช้เวลา 6 ชั่วโมง บนเครื่องบินก็นั่งเล่นเกมบ้าง ฟังเพลงบ้าง นอนบ้าง และก็กินบ้าง ถึงจะเป็นเวลาที่ยาวนาน แต่ก็รู้สึกเพลิดเพลินไปกับเพลงที่ได้เปิดฟังบนเครื่อง ซึ่งเพลงนั้นน่าจะเป็นอัลบั้มใหม่ของวง Geeeen ซึ่งเป็นวงนักร้องวงหนึ่งของญี่ปุ่นหลังจากเครื่องลงที่สนามบินฮาเนดะ แล้วก็ต้องต่อเครื่องไปที่อาโอโมริ สนามบินที่โตเกียวใหญ่มาก ต่อเครื่องถึงกับต้องนั่งรถไฟไปกันเลยทีเดียว เมื่อถึงเมือง อาโอโมริแล้วก็มีพิกับอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยมารับไปที่มหาวิทยาลัย และเอาสัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในห้องนอน และออกไปกินมื่อเที่ยง มื่อเที่ยงนั้นเป็นหมูกระทะ อร่อยกว่าของไทยมากเลย หลังจากกินมื่อเที่ยงเสร็จก็เดินทางกลับไปมหาวิทยาลัย ระหว่างทางจาก สนามบินมามหาวิทยาลัย และไปร้านอาหาร วิวของเมืองนั้นสวยมากและยังดูสงบก็เป็นระเบียบอีกด้วยรู้สึกทั้งตื่นเต้นและประทับใจ เมื่อกลับถึงหอจากกินมื่อเที่ยงเสร็จก็เข้าพิธีต้อนรับของทางมหาวิทยาลัย พบปะกับอาจารย์และผอ.นอกจากนั่งฟังการกล่าวต้อนรับแล้วยังมีของว่างให้กินเล่นอีกด้วย ซึ่งของว่างนั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากแอปเปิ้ล ซึ่งมีพายแอปเปิ้ล และน้ำแอปเปิ้ล หลังจากพิธีต้อนรับเสร็จสิ้นก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนและจัดของเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และกลับมารวมตัวกันที่ห้องประชุมอีกครั้งเพื่อที่จะได้ไปเดินดูร้านขายของห้างที่สามารถเดินไปได้ และเพื่อที่จะไปซื้อของมาเตรียมเรียนในวันพรุ่งนี้ ระหว่างทางที่เดินไปมีสัญญาณไฟจราจรซึ่ง ไม่มีรถคันไหนวิ่งฝ่าไฟแดง ทำให้รู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นนั้นปลอดภัยกว่าประเทศไทย จากระยะทางระหว่างมหาวิทยาลัย ถึงที่ซื้อของนั้นไกลพอประมาณ แต่ว่าเดินไปก็ทำให้รู้สึกว่าใช้เวลาไม่นานก็ถึงแล้ว สถานที่ที่ไปนั้นมีชื่อว่า ดองกิโฮเต้ ขายของแทบทุกอย่าง ซึ่งของบางอย่างก็ถูกกว่าที่ไทยและบางอย่างก็แพงกว่า พนักงานที่นี่ให้บริการดีมาก ๆ หลังจากซื้อของเสร็จก็เดินทางกลับมหาวิทยาลัย ระหว่างตอนที่เดินทางกลับก็ใกล้จะมีดแล้วอุณหภูมิจึงลดต่ำลงและตอนนั้นเอาเสื้อกันหนาวไปแค่ตัวเดียวก็เลยรู้สึกหนาวมาก เมื่อกลับถึงมหาวิทยาลัยก็ไปกินข้าวเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

2/5/2017

วันนี้ได้ไปดูโรงเรียนเด็กอนุบาล เด็ก ๆ ก็น่ารักดี หลังจากนั้นก็เข้าเรียนทั้งวัน พุดถึงอาหารเที่ยงที่ต้องไปซื้อกินเองที่ซื้อกินนั้นเป็นตู้ให้หยอดเหรียญแล้วกดเลือกเมนูอาหาร ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตู้กดแต่อยู่ที่อ่านคันจิไม่ออก จึงเลือกแต่อันที่อ่านได้ หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จึงไปเรียนต่อตอนบ่าย ซึ่งตอนบ่ายนั้นมีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามานั่งเรียนด้วยซึ่งตอนนั้นเรียนฝึกการแนะนำตัวซึ่งได้ไปแนะนำตัวและพูดคุยกับชาวต่างชาติ ก็รู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัวนิด ๆ ว่าจะฟังหรือคุยกะเข้าใจเรื่องหรือป่าว แต่ก็ผ่านไปไต่ด้วยดี

3/5/2017

วันนี้เป็นวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นแต่ทางโครงการก็ยังมีจัดกิจกรรมพาไปเที่ยวชมที่ต่าง ๆ ซึ่งวันนี้ไปที่อิโรซากิ ซึ่งที่อิโรซากินั้นได้ที่สถานที่ที่จัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับเทศกาลเนบุตะ ระหว่างทางที่เดินมานั้นวิวข้างทางก็ยังคงสวยงามเช่นเคย สังเกตเห็นว่าบ้านเกือบทุกหลังนั้นมีสวนขนาดเล็ก ๆ อยู่หลังจากเที่ยวชมสถานที่ที่จัดแสดงศิลปะเสร็จแล้วก็ไปกินมือเที่ยง มือเที่ยงก็อร่อยมาก ๆ ถึงแม้จะเป็นอาหารที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้กินมาก่อนก็ตาม หลังจากกินเสร็จก็ไปเที่ยวชมซากุระที่อิโรซากิ ที่จริงแล้วที่ที่ไปดูซากุระนั้นมีปราสาทอยู่ด้วยแต่ตอนที่ไปนั้นทางการนั้นได้มีคำสั่งมาให้ซ่อมบำรุงตัวปลายของปราสาทจึงได้ย้ายปราสาทออกไป ซึ่งที่ที่ไปด้วยบอกว่าเข้าย้ายโดยใช้คนลาก อิโรซากินั้นน่าจะเป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้ผู้คนเข้าไปนั่งชมซากุระและถ่ายรูป ภายในอิโรซากินั้นยังมีร้านค้ามาเปิดบริการขายอาหารและเครื่องดื่มด้วย ซึ่งก่อนกลับขึ้นรถนั้น ได้ไปซื้อยากิโซบะและนกเป็ดน้ำอย่างมาด้วยยากิโซบะนั้นอร่อยมาก ๆ ส่วนนกเป็ดน้ำนั้นก็อร่อยแต่รู้สึกเวียนหัวหลังจากได้กินไปน่าจะเป็นเพราะเครื่องเทศที่ใส่บนเนื้อ

4/5/2017

วันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นอยู่ วันนี้ได้ไปที่ Sannai maruyama ซึ่งเป็นสถานที่ทางโบราณสถาน ซึ่งได้ไปทั้งถ่ายรูป และทำเครื่องราง ซึ่งเครื่องรางนั้นต้องนั่งขัดหินเองสนุกมาก ๆ เลยทำให้คิดถึงตอนที่เรียน work shop ที่ TNI หลังจากมือเที่ยงก็ออกเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่ง เจดีย์ทรงญี่ปุ่นนั้นสวยงามมาก และที่วัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยู่

ด้วยและประวัติของวัดนี้ก็น่าสนใจอีกด้วย คือเมื่อก่อนนั้นช่วงสงครามโลกได้เปิดเป็นที่รักษาผู้คนที่บาดเจ็บ ต่อจากนั้นก็เดินทางไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่นี่ไม่ค่อยจะมีเวลาไปดูสัตว์น้ำที่อยู่ในตู้จัดแสดงเท่าไรเพราะต้องไปทำงานสัมภาษณ์ผู้คนเพื่อที่จะไปทำรายงานนำเสนอหน้าชั้นเรียนแต่เมื่อสัมภาษณ์ ผู้คนเสร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่มาก ก่อนที่การแสดงปลาโลมาจะเริ่ม จึงรีบวิ่งไปดูและถ่ายรูปสัตว์น้ำต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ภาพที่ได้มาก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่สัตว์น้ำของที่นี่บางตัวนั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อน จากนั้นประมาณ 4 นาทีก่อนการแสดงปลาโลมาจะเริ่มก็เข้าไปนั่งรอ การแสดงปลาโลมานั้นก็สนุกดีมีการให้ปลาโลมานั้นเล่นบอลกับคนดูด้วยหลังจากดูการแสดงเสร็จก็กลับมหาวิทยาลัย

5/5/2017

วันนี้หลังจากอาหารเข้าประมาณเวลา 10 โมงได้ขึ้นรถเมลล์ไปที่ อาโอโมริ เอคิ ซึ่งเป็นการขึ้นรถเมลล์ที่ญี่ปุ่นครั้งแรกรู้สึกว่าก็เป็นระเบียบดีมากโดยขึ้นทางด้านหลังและจ่ายเงินออกทางด้านหน้า ตอนขึ้นนั้นต้องหยิบบัตรด้วยนอกจากนั้นทางด้านหน้าของตัวรถนั้นมีป้ายบอกว่าถึงสถานีไหนแล้ว และราคาค่าเดินทางเป็นเท่าไรถึงแม้ว่าราคาค่าเดินทางจะแพงมากแต่ก็มีความเป็นระบบมากเช่นกัน เมื่อถึงอาโอโมริ เอคิ ก็ไปดูเทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ จากนั้นก็แยกย้ายไปกินข้าวและ shopping วันนี้มือเทียงนั้นได้ไปกินราเม็ง ถ้าจำไม่ผิดราคาน่าจะอยู่ที่ 900 เยน ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงแต่ปริมาณและความอร่อยนั้นอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก หลังจากกินเสร็จก็ไปเที่ยวชมเมืองและห้างร้านต่าง ๆ ก่อนกลับมหาวิทยาลัยนั้น ได้ไปซื้อดองโกะกินด้วย ซึ่งเป็นขนมที่อยากกินมานานมากแล้วเนื่องจากไปดูมาจากอนิเมะ รสชาตินั้นก็หวานๆเค็มๆกินๆดูแล้วก็อร่อยดีกินไปตั้ง 2 ไม้จากนั้นก็ไปซื้อคุกกี้แล้วกลับมหาวิทยาลัย

6/5/2017

วันนี้ได้ไปดูธรรมชาติ รู้สึกดีใจมากเลย ที่ที่ไปนั้นเป็นที่ที่ชอบมากที่สุดจากที่ไปมาทั้งหมดแล้ว ก่อนอื่นออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยนั่งรถขึ้นภูเขา บนภูเขานั้นมีหิมะด้วยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเช่นกัน นั่งรถไปได้สัก 2-3 ชั่วโมงก็แวะพักข้างทางซึ่งเป็นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดพักรถ บริเวณนี้มีแม่น้ำไหลผ่านด้วย น้ำใสมาก อากาศนั้นชื้นแต่ก็เย็นสบายพักรถประมาณ 5 นาทีแล้วจึงออกเดินทางต่อ ต่อจากนั้นนั่งรถแล้วก็ยังได้นั่งเรือชมทะเลสาบ เป็นบริเวณที่วิวสวยมาก ระหว่าง

ทางที่เรื่อนั้นกำลังแล่นไปก็มีการบรรยายเกี่ยวกับสภาพของทะเลสาบและสภาพของเกาะต่างๆรวมไปถึงชื่อด้วย เมื่อตอนที่เรือแล่นอยู่นั้น เมื่อเดินออกไปนอกห้องโดยสารจะได้ปะทะกับลมที่มีความเย็นมากๆ แต่ก็เลี้ยงไม่ได้เพราะต้องการออกมาถ่ายรูปรวิวระหว่างเส้นทางที่เดินทางไป วิวกก็สวยงามน้ำก็ใสแถมมีหมอกด้วยเป็นภาพธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกดีมากๆเลย เมื่อถึงปลายทางก็ลงจากเรือและไปกินข้าวเที่ยงและซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆ จากนั้นก็ได้ไปเดินเที่ยวหน้าตมก็มีความรู้สึกเวลาที่ในการเดินนั้นสั้นไปหน่อยอยากเดินไปไกลกว่านี้ และอยากอยู่ให้นานกว่านี้ระหว่างทางที่เดินชมหน้าตมอยู่นั้นได้เห็นพืชพรรณต่างๆมากมายส่วนใหญ่นั้นไม่เคยพบเห็นมาก่อนอาจารย์ที่มาด้วยนั้นก็บอกว่าบางต้นนั้นกินได้ด้วย หลังจากเดินชมหน้าตมแล้วก็นั่งรถกลับไปมหาวิทยาลัยแต่ระหว่างทางก็ยังได้แวะเล่นหิมะด้วยสนุกมากเลยเพราะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

11/5/2017

วันนี้ตอนบ่ายได้ไปเขียนพู่กันรู้สึกสนุกสนานมากเลย ได้เขียนคำว่า 風 ที่แปลว่า ลม เขียนค่อนข้างยาก ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเขียนได้สวย

12/5/2017

วันนี้มีสอนการเข้าร่วมพิธีชงชา เมื่อเข้าไปนั้นต้องนั่งท่าเทพธิดาตลอดระยะเวลาพิธี แต่ว่าอาจารย์บอกว่าสามารถเปลี่ยนท่าไปนั่งพับเพียบได้ ก่อนที่จะได้ชงชานั้นมีขนมมาแจกให้กินก่อน คำบอกว่าชานั้นขมจึงต้องกินกับขนมหวานๆ ซึ่งขนมนั้นคำก็บอกอีกว่าเป็นขนมประจำฤดูกาล จากความรู้สึกแล้วรสชาติของขนมนั้นอร่อยมากโดยเฉพาะตอนที่ได้ดื่มชาตามเข้าไปนั้นเป็นรสชาติที่ลงตัวสุดๆ หลังจากพิธีชงชาเสร็จก็เป็นเวลาว่างให้พักผ่อน จากนั้นประมาณเวลา 5 โมงเย็นก็ไปเข้าร่วม FSA Party เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาเข้าใหม่มีการแสดงและกิจกรรมภายในงานมากมาย อาหารรสชาติอร่อยแต่เย็นนั้นกินไม่อิ่มเพราะตักไม่ทัน อาหารที่มีอยู่ในงานนั้นเป็นอาหารจากหลายชาติมีทั้ง จีน มาเล ญี่ปุ่น และไทย ส่วนของอาหารไทยนั้นเป็นขนมจีนกับแกงเขียวหวาน หลังจากจบงานก็เดินไป 7-11 เนื่องจากกินไม่อิ่ม

13/5/2017

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ย้ายที่นอนจากมหาวิทยาลัยไปนอนกับชาวเกษตรกร ในตอนนั้นได้ไปพบกับนานอำเภอของ เมือง Kuroishi จากนั้นก็ได้ไปเดินเที่ยวชมเมืองชมร้านค้าต่างๆ หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จก็แยกย้ายไปตามบ้าน กิจกรรมแรก หลังจากเอาของไปเก็บแล้วแล้วคือไปเด็ดดอก แอปเปิ้ล โดยต้องเด็ดดอกที่อยู่ล้อมรอบดอกกลางออก เพื่อที่จะทำให้ได้แอปเปิ้ลลูกใหญ่ เด็ดดอก แอปเปิ้ลอยู่ประมาณ 10-15 นาทีก็เปลี่ยนที่ เปลี่ยนไปปลูกพริกหยวกแทน ระหว่างที่ปลูกอยู่นั้นก็มี พักกินขนมกับน้ำชาและพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆ ทำสวนสนุกมากถึงแม้ฝนจะตกลงมาด้วยก็ตาม หลังจากทำสวนเสร็จก็กลับไปที่บ้าน และกินข้าวเย็น ซึ่งข้าวเย็นคือ เทมาซูชิ ซึ่งเป็นซูชิที่ต้องปั้นเองได้ไปช่วยเตรียมอาหารด้วย ในตอนแรกคิดว่าโฮสต์จะกินด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะกินกันไม่พอ แต่แท้จริงแล้วนั้น เทมาซูชินั้นกินกัน 4 คน ใช้เวลากินไปประมาณ 2 ชั่วโมงอึดมากและอร่อยมาก หลังจากกินข้าวเสร็จ ก็นั่งพักกันสักพักหลังจากนั้นโฮสต์ก็พาไปออนเซ็น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ไปที่ เต็นต์ดีและก็อายนิดหน่อยที่ต้องถอดหมุดทุกชิ้นและไปอาบรวมกัน หลังจากอาบเสร็จรู้สึกสบายตัวมากเลย

14/5/2017

วันนี้ได้ทำกิจกรรมหลากหลายอย่างมาก เช่น ทำขนม พับกระดาษ ร้องเพลง แต่งชุดยูคาตะและได้ไปเที่ยวชมโรงทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นโรงที่อยู่บนเขา หลังจากทำกิจกรรมเสร็จก็กลับบ้าน และหลังกินข้าวก็ไปออนเซ็นอีกครั้ง ครั้งที่สองที่ไปนั้นเริ่มจะชินแล้วเลยไม่ค่อยอายเท่าไร

16/5/2017

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่บ้านโฮสต์ ก็รู้สึกที่เวลามันผ่านไปเร็วมาก พูดว่าวันสุดท้ายน่าจะ ไม่ถูกเพราะว่าหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก็ออกจากบ้านเลย รู้สึกเศร้าอยู่มาก คืออยากอยู่ต่ออีกสัก 4-5 วัน หลังจากล่าลาและให้ของฝากแล้วก็ออกเดินทางไปที่ศูนย์วิจัยแอปเปิ้ล พูดถึงของฝาก ได้ให้รูปวาดที่เป็นคนวาดเองให้โฮสต์ไปรู้สึกว่าเขาจะดีใจมากและบอกว่าจะเอาไปแขวนไว้ที่ผนังบ้าน พอถึงศูนย์วิจัยก็ไปนั่งฟังบรรยาย และได้กินแอปเปิ้ลด้วย อร่อยมากเลย หลังจากฟังบรรยายเสร็จ

ผู้บรรยายก็ได้พาไปชมสวนที่ได้ปลูกแอปเปิ้ลไว้เป็นสวนที่กว้างใหญ่มากและมีวิธีการปลูกที่หลากหลายมากเช่นกัน เหตุที่ทำแบบนี้เพราะว่าต้องการรู้ว่าปลูกแบบไหนประหยัดพื้นที่และให้ผลผลิตมากกว่ากัน จากนั้นช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จก็เดินทางไปที่โรงงานคัดและส่งแอปเปิ้ล ได้แอปเปิ้ลตกเกรดมากินด้วยซึ่งได้มาเยอะมากถึงแม้แอปเปิ้ลที่ได้มานั้นจะไม่ผ่านเกณฑ์ของทางโรงงานแต่ก็ยังมีรสชาติที่อร่อยและมีขนาดที่ใหญ่กว่าที่มีอยู่ในไทย หลังจากชมโรงงานแล้วก็ไป shopping ที่ ELM Gosgogawara และเดินทางกลับมหาวิทยาลัย

22/5/2017

วันนี้ตอนบ่ายได้เดินทางไปที่ Aomori high school ที่นี่ได้ทำกิจกรรมชงชา เขียนพู่กัน และพูดคุยกับนักเรียนของที่นี้ก็รู้สึกสนุกมาก ๆ เลย จากนั้นก็กลับมหาวิทยาลัย

24/5/2017 – 25/5/2017

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้อยู่ญี่ปุ่นซึ่งมีความรู้สึกว่าจะยังไม่อยากกลับไปไทยเลยอยากอยู่ต่ออีกสักเดือน แต่ยังไงก็ต้องกลับวันนี้ หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็เก็บกระเป๋าจากนั้นก็ตรวจดูความสะอาดของห้องและออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย ไปที่ร้านแท็กซี่ อาหารญี่ปุ่นมื้อสุดท้ายก็ยังคงอร่อยเหมือนกับมื้อแรกหลังจากกินเสร็จก็เดินทางไปสนามบินเมื่อเช็คอินเสร็จและขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น 2 นั้นได้ไปเจอกับโฮสต์ชาวเกษตรกร พวกเขาส่งด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าจะน้ำตาคลอเบาเล็กน้อย และหลังจากลาลากันเสร็จแล้วก็เดินไปขึ้นเครื่อง เดินทางไปที่โตเกียว เพื่อเปลี่ยนเครื่องไปไทย รอเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างรอนั้นก็ได้เดินทางของกิน ยากิโซบะที่สนามบินนั้นไม่อร่อยเลยแถมและก็ให้น้อยด้วยหลังจากกินเสร็จก็ได้เวลาขึ้นเครื่องพอดี เครื่องที่นั่งกลับไทยนั้นรู้สึกว่าจะเก๋กว่าที่นั่งมาญี่ปุ่น แต่อาหารบนเครื่องบินก็อร่อยอยู่ เดินทางถึงไทยประมาณตี 5 จากนั้นก็เดินทางกลับที่หอพักระหว่างทางรถติดหนักมากฝนตกด้วยน้ำท่วมอีกต่างหากเป็นภาพที่ไม่น่าประทับใจเอาเสียเลยเดินทางถึงหอพักเวลา 11 โมง

นาย ชยุตม์ หอบรรลือกิจ 59111008-5 AE